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Ekki fyrirlestur um GDPR ...
Ekki um áhættumat 

Ekki um vinnslu persónuupplýsinga í skýinu 

Ekki um tilkynningarskyldu til persónuverndar 

Ekki um áhættumat gagna í skýjum

Ekki um mat á vinnsluréttindum gagna í skýjum

....Og svo framvegis og svo framvegis  

Upplýsingatæknideild



Verkefnið – Af hverju ?  

Upplýsingatæknideild

Krafa um að nemendur fari úr núverandi umhverfi, notendagrunnum (Active 
Directory) og Samkiptakerfi (Exchange / Lync)

Krafa um aðgang að nýjustu tækni með auknu öryggisstigi

Krafa um einfaldara tækniumhverfi og lægri rekstrarkostnað

Góð raun af tilraunauppsetningu



Undirbúningur
Samþykki og stuðningur stjórnenda

Velja réttu samstarfsaðilana

Greina kröfur notenda og rekstrarkröfur

Útfæra tæknilegar undirstöður
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Hvernig gekk
Stuttur tímarammi bjó til mikla pressu á að sýna árangur

Helstu hindranir voru tengdar Window 10 og stærð umhverfis

Aðgengi að tæknimönnum

Þolinmæði notenda undir lok verkefnis
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Hvernig gekk – lærdómur
Lykilþættir : 

◦ Upplýsingaflæði

◦ Undirbúningur

◦ Samvinna

Samskipti við önnur verkefni
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Staðan í dag
Fólk almennt ánægt

Mun einfaldari rekstur

Helstu vandamál tengt notendum sem eru bæði starfsmenn skrifstofu og skóla
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